



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2555

พณ.ลั่นข้าวไทยไม่เสียแชมป์ รับอาหิสงส์รัฐบาลทำคลอดสัญญาแบบจีทูจี

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ว่า ในปีนี้กระทรวงพาณิชย์คาดว่าจะสามารถส่งออกข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ได้ประมาณ 2.5-3 ล้านตัน เมื่อรวมกับปริมาณการส่งออกของภาคเอกชนที่คาดว่าจะส่งออกได้ 6.5-7 ล้านตัน ซึ่งน่าจะ สามารถส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 9.5 ล้านตัน โดยประเทศที่จะนำเข้าข้าวไทยแบบจีทูจี ได้แก่ บังกลาเทศ ที่เมื่อเร็วๆ นี้ได้ลงนามบันทึกความตกลงซื้อขายข้าวหนึ่งกับรัฐบาลไทยไปแล้วประมาณ 1 ล้านตัน และในวันที่ 16 พ.ค.นี้ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ จะเดินทางไปบังกลาเทศ เพื่อตกลงทำสัญญาซื้อขายระหว่างกัน คาดการเดินทางไปครั้งนี้จะขายข้าวให้บังกลาเทศได้ไม่ต่ำกว่า 300,000 ตัน จากนั้นจะทยอยนำเข้าจากไทย อีกอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียที่ได้เจรจากันไปแล้ว เบื้องต้นทั้ง 2 ประเทศ น่าจะนำเข้าจากไทยได้ไม่ต่ำกว่า 1.5-2 ล้านตัน แต่จะเป็นการทยอยนำเข้าล็อตละไม่มาก เพื่อไม่ให้กระทบกับราคาข้าว ภายในของไทย ส่วนราคาที่ขายแบบจีทูจีนั้น กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายจะไม่ให้ต่ำกว่าราคาดลัด

สำหรับสาเหตุที่ไทยยังสามารถขายข้าวได้อย่างต่อเนื่อง แม้ผู้ส่งออกข้าวระบุว่า ทำตลาดยาก เพราะข้าวไทยราคาสูงกว่าของคู่แข่ง จากผลของการรับจำนำข้าวในราคาสูงของรัฐบาลนั้น เป็นเพราะข้าวของไทยคุณภาพสูงกว่าคู่แข่งมาก อาทิ ข้าวหนึ่ง ที่บังกลาเทศน่าจะนำเข้าจากอินเดีย เพราะราคาถูกกว่าข้าวไทยมาก และอยู่ใกล้กันมากกว่า แต่กลับนำเข้าจากไทย เพราะนอกจากคุณภาพข้าวไทยจะดีกว่าแล้ว ยังไม่มีปัญหาการส่งมอบเหมือนอินเดีย ที่ขณะนี้ส่งมอบให้ลูกค้าไม่ตรงตามกำหนดเวลา ทำให้ผู้นำเข้าหลายประเทศหันกลับมาซื้อข้าวจากไทยแทนแล้ว

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ ยังเตรียมแผนที่จะเดินทางไปขายข้าวยังประเทศอื่นๆ อีก เช่น ประเทศในแถบแอฟริกา ที่เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ ส่วนกรณีที่บางประเทศ อย่างสิงคโปร์ และฮ่องกง ที่นำเข้าข้าวหอมมะลิไทยลดลงนั้น ไม่น่ากังวล เพราะผู้ซื้อรอให้ราคาข้าวไทยลดลงก่อน จึงชะลอการนำเข้า แต่คาดว่าจะกลับมานำเข้าเป็นปกติในเร็วๆ นี้ เพราะราคาข้าวไทยไม่ลดลง แต่ทรงตัวในระดับสูง

ทั้งนี้ ไม่ต้องกังวลว่าปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ลดลง หรือเสียแชมป์ผู้ส่งออกอันดับ 1 ของโลก ไทยยังคงส่งออกได้ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 9.5 ล้านตันแน่นอน แต่สาเหตุที่ในช่วงต้นปียังไม่เร่งระบายข้าวออกจากสต็อกของรัฐบาล เป็นเพราะไม่ต้องการแข่งขันขายราคาต่ำกับเวียดนาม และอินเดีย แต่จะรอให้ 2 ประเทศ ขายข้าวให้หมดเสียก่อน จึงจะเริ่มทำตลาดในช่วงกลางปี

ในปีนี้นักวิเคราะห์ตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวที่ 9.5 ล้านตัน มูลค่า 6,800 ล้านเหรียญ โดยการส่งออกเดือน ม.ค.-เม.ย.55 อยู่ที่ 2.106 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออกได้ 3.829 ล้านตัน สำหรับราคาส่งออกข้าวไทยเอฟ.โอ.บี. เมื่อเดือน เม.ย.55 ข้าวขาว 5% ตันละ 577 เหรียญฯ ส่วนเวียดนามตันละ 435 เหรียญฯ อินเดียตันละ 450 เหรียญฯ ปากีสถาน ตันละ 475 เหรียญฯ, ข้าวขาว 10% ไทยตันละ 574 เหรียญฯ เวียดนาม ตันละ 430 เหรียญฯ, ข้าวขาว 15% ไทยตันละ 575 เหรียญฯ เวียดนาม ตันละ 420 เหรียญฯ, ข้าวขาว 25% ไทยตันละ 572 เหรียญฯ เวียดนาม ตันละ 385 เหรียญฯ อินเดียตันละ 390 เหรียญฯ และข้าวหนึ่ง ไทยตันละ 616 เหรียญฯ อินเดียตันละ 505 เหรียญฯ และปากีสถานตันละ 485 เหรียญฯ

ที่มา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ข้าวถุงขึ้นราคาอีก เหตุต้นทุนแพง

นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กล่าวว่า ผู้ผลิตข้าวสารบรรจุถุงได้ทยอยปรับขึ้นราคาขายข้าวถุงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลังสงกรานต์ โดยเฉลี่ยที่ถุงละ 3-5 บาท ตามกลไกตลาด และให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทั้งจากค่าขนส่งที่สูงขึ้นจากผลการปรับขึ้นราคาน้ำมัน และห้างค้าปลีกสมัยใหม่อย่างเทสโก้ โลตัส ปรับขึ้นค่ากระจายสินค้าสูงถึง 10-15% รวมถึงค่าแรงงานเพิ่มขึ้น ราคาข้าวสูงขึ้นจากผลของโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล และห้างค้าปลีกปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเมล็ดโฆษณาขายสินค้าค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เอนทรานซ์ ฟี) ค่าส่วนลดเมื่อขายสินค้าได้ตามเป้าหมาย (รีเบต) เป็นต้น

ทั้งนี้ การปรับขึ้นดังกล่าวไม่จำเป็นที่ผู้ผลิตต้องทำหนังสือขออนุญาตจากกรมการค้าภายใน เพราะราคาที่ปรับขึ้นยังไม่เกินกว่าราคาเพดานที่กำหนด ส่งผลให้ราคาข้าวที่ขายในปัจจุบันเป็นดังนี้ ข้าวหอมมะลิพรีเมียม ถุงละไม่เกิน 225 บาท จากราคาเพดาน (ราคาหน้าถุง) 250 บาท ข้าวหอมมะลิชั้น 1 ไม่เกินถุงละ 185-195 บาท ข้าวหอมมะลิทั่วไป ไม่เกินถุงละ 165-175 บาท ส่วนข้าวขาวพรีเมียม ถุงละไม่เกิน 135-145 บาท จากราคาเพดาน 180 บาท ข้าวขาวชั้น 1 ไม่เกินถุงละ 125 บาท และข้าวขาวทั่วไป ไม่เกินถุงละ 95-105 บาท

ที่มา ข้าวไทยรัฐออนไลน์

พ่อค้าข้าวหมดหวังพึ่งรัฐบาล 'ปู'

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากการคำนวณปริมาณการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2554/55 และรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2555 คิดเป็นปริมาณข้าวเปลือกที่รัฐบาลรับจำนำไว้แล้วรวมกันประมาณ 11.5 ล้านตันข้าวเปลือก หากทอนเป็นข้าวสารจะได้ปริมาณ 7 ล้านตันข้าวสาร รวมสต็อกข้าวสารที่มีอยู่เดิมของรัฐบาลอีกประมาณ 2 ล้านตัน เท่ากับรัฐบาลมีข้าวสารอยู่ในสต็อกเกือบ 10 ล้านตัน ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์

ขณะที่การทำตลาดต่างประเทศ รัฐบาลชุดนี้ค่อนข้างให้ความสำคัญน้อยมาก เพราะหากดูจากจำนวนสต็อกข้าวสารที่มีอยู่เกือบ 10 ล้านตัน แต่รัฐบาลไม่มีนโยบายเจรจาขายข้าวให้กับผู้ซื้อต่างประเทศอย่างจริงจัง แต่ไปให้ความสำคัญด้านเดียวคือรับจำนำในประเทศราคาสูง ทำให้ราคาข้าวไม่เป็นไปตามกลไกตลาดเพราะต้นทุนข้าวสารที่มีอยู่ราคาสูง ด้วยราคาข้าวในประเทศที่สูงอาจมีส่วนทำให้รัฐบาลเจรจาขายไม่ได้ จึงไม่ให้ความสำคัญด้านการตลาด

"ในอดีตที่ผ่านมารัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์จะหารือร่วมกับผู้ส่งออกข้าว ถึงแนวทางการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล รวมถึงการร่วมกันเดินสายพบปะกับลูกค้า เพื่อรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าว่าข้าวไทยเป็นอย่างไร ต้องการให้ปรับปรุงอย่างไรบ้าง ซึ่งการเดินสายร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าต่างประเทศด้วย แต่รัฐบาลปัจจุบันไม่มีโครงการดังกล่าว ประกอบกับราคาข้าวไทยที่สูงลูกค้าหันไปซื้อประเทศอื่นหมด ผู้ส่งออกเองก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้พบปะเจรจากับลูกค้าเท่าใดนัก"

ดังนั้นสมาคมจึงมีโครงการจัดคณะผู้ส่งออกข้าว ที่เป็นสมาชิกสมาคมโรดโชว์พบปะลูกค้าประเทศต่างๆ หลังจากห่างเหินกันมานาน โดยจะเริ่มเดือนพฤษภาคมศกนี้จะไปพบลูกค้าที่ฮ่องกง เนื่องจากอดีตที่ผ่านมาฮ่องกงเป็นผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิรายใหญ่ของไทย ทุกๆปีจะมีการลงนามบันทึกช่วยจำ(เอ็มโอยู) สองฝ่ายระหว่างภาครัฐและเอกชนไทยกับภาครัฐและเอกชนของฮ่องกง ว่าทั้งสองฝ่ายจะมีการซื้อขายระหว่างกันปีละประมาณ 400,000 ตัน แต่ปัจจุบันเอ็มโอยูดังกล่าวไม่มีแล้ว และการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปฮ่องกงปีที่ผ่านมาลดลงมากกว่า 60% ปีนี้อาจจะลดลงต่อเนื่องอีก

ขณะที่ข้าวหอมเวียดนามกลับมีอัตราการเติบโตที่ดีในฮ่องกง จากที่เคยมีส่วนแบ่งตลาดเพียง 2-3% แต่ปีนี้ผ่านมาเพิ่มขึ้นถึง 28% ภัตตาคารจีนทุกแห่งในฮ่องกงใช้ข้าวหอมเวียดนามเกือบทั้งหมดแล้วจะใช้ข้าวหอมมะลิเป็นหัวเชื้อเท่านั้น เพราะข้าวหอมเวียดนามราคาตันละ 620 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนข้าวหอมมะลิตันละ 1,100 ดอลลาร์

สหรัฐฯ หลังจากเยียมเยือนลูกค้าฮ่องกงแล้ว สมาคมมีโครงการเยียมลูกค้าประเทศอื่นๆ ที่เคยเป็นตลาดหลัก เช่น สิงคโปร์ และอีกหลายตลาดในภูมิภาคเอเชีย

"การเดินทางเยียมเยือนลูกค้า เพื่อจะรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าว่าขณะนี้เขาคิดอย่างไรกับข้าวไทย เพราะลูกค้าเคยบอกว่าเหมือนกันว่ายากพบปะรัฐบาลไทย แต่ไม่มีโอกาส เพราะฉะนั้นการได้มีโอกาสพบปะลูกค้าอาจจะ เป็นประโยชน์ในทางที่ดี ลูกค้ามีความเข้าใจตลาดข้าวของไทยว่าเป็นอย่างไร และหันกลับมาซื้อข้าวไทยเหมือนเดิม หากไม่ทำอะไรเลยทุกอย่างอาจจะสายเกินไป"

นายกิตติคมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงสถานการณ์ส่งออกข้าวไทยว่า ยังอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วง ผู้ซื้อต่างประเทศยังให้ความสนใจนำเข้าจากประเทศคู่แข่งมากกว่านำเข้าจากประเทศไทย ส่วนปริมาณการส่งออกที่ เพิ่มขึ้นได้อานิสงส์จากปริมาณการส่งออกข้าวหนึ่ง ซึ่งประเทศในจีเรียเร่งนำเข้าเนื่องจากกลางปีรัฐบาลในจีเรียจะ ปรับขึ้นภาษีนำเข้า ผู้นำเข้าเกรงว่าหากซื้อหลังรัฐบาลปรับขึ้นภาษีแล้วราคาขายในประเทศจะสูงกระทบผู้บริโภคใน ประเทศ จึงเร่งนำเข้า

อย่างไรก็ดีในส่วนของการส่งออกข้าวขาวและข้าวหอมมะลิยังค่อนข้างเงียบเหงา ขณะที่ประเทศเวียดนามถึง สิ้นเดือนเมษายน 2555 ได้ทำสัญญาขายข้าวไว้เรียบร้อยแล้วปริมาณ 4.2 ล้านตัน เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 24% หากดูเฉพาะไตรมาสแรกการส่งออกเวียดนามอาจลดลง แต่จะไปฝึกไตรมาสสองและสาม และเชื่อว่าถึง 7 ล้านตันอย่างแน่นอน ส่วนข้าวไทยคาดว่าจะส่งออกได้ 6.5-7 ล้านตัน

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

ธ.ก.ส.ชี้จำหน่ายข้าวสอเจ็γκว่า 2 หมื่นล้าน

นายลักษณะณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. อยู่ระหว่างการประเมินตัวเลขทางบัญชีเพื่อปิดโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/2555 โดยเบื้องต้น พบว่า มีจำนวนข้าวเปลือกที่เข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศแล้ว 6.8 ล้านตัน แต่ยังไม่รวมข้าวเปลือกจากพื้นที่ ภาคใต้ที่รอการเก็บเกี่ยวและเข้าร่วมโครงการวันที่ 1 ก.ค.-31 ต.ค.2555 โดยราคาที่เปิดรับจำนำตามนโยบายรัฐบาล 15,000 บาทต่อตันนั้น สูงกว่าราคาตลาดอยู่ประมาณ 2,500-3,000 บาทต่อตันข้าวเปลือก จึงประมาณการเบื้องต้นว่า โครงการรับจำนำข้าวนาปีครั้งนี้จะขาดทุนประมาณ 17,000-20,400 ล้านบาท

'คณะกรรมการที่ปิดบัญชีได้ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง และจะมีการประชุมต่อเนื่องอีก 2 ครั้งเพื่อสรุปผลการ ดำเนินงานของโครงการ หากได้ข้อสรุปแล้วว่าการดำเนินโครงการ ดังกล่าวได้ผลการขาดทุน ธ.ก.ส. จะรายงาน คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อรับทราบ ก่อนเสนอให้สำนักงานประมาณรับหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณขาดชดเชยต่อไป โดยในโครงการนี้ที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ได้ใช้เงินไปแล้ว 116,000 ล้านบาท' นายลักษณะณ์กล่าว

นายลักษณะณ์กล่าวว่า รัฐบาลอยู่ระหว่างจัดสรรเงินคืนให้กับ ธ.ก.ส. จากการดำเนินการโครงการรับจำนำสินค้า เกษตรตามนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่ปี 2547 ที่ผ่านมากว่า 13 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 166,000 ล้านบาท ซึ่งล่าสุด ธ.ก.ส.ได้จัดทำรายละเอียดเสนอให้กับกระทรวงการคลังตั้งงบประมาณชดเชยให้ ธ.ก.ส. ภายใน 5 ปี เริ่มตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2555-2559

อย่างไรก็ตาม นอกจากข้าวนาปี วงเงิน 116,000 ล้านบาทที่ธ.ก.ส. รับภาระชั่วคราว รัฐบาลได้มอบหมายให้ ธ.ก.ส.ช่วยเหลือราคาพืชผลการเกษตรของเกษตรกรเพิ่มเติมในส่วนของมันสำปะหลังวงเงิน 13,000 ล้านบาท ยางพารา 15,000 ล้านบาท และข้าวนาปรังวงเงิน 15,000 ล้านบาท รวมทั้งพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ที่อาจมีราคา ตกต่ำ โดยคาดว่าจะวงเงินที่ต้องใช้ทั้งหมดในการดูแลราคาพืชผลทางการเกษตรในปีนีเท่ากับ 269,160 ล้านบาทซึ่งเป็นวงเงินตามที่ครม.ได้อนุมัติให้กู้เงินมาใช้ในโครงการรับจำนำข้าว

ที่มา [ข่าวสด](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-30 เม.ย. 2555 มีจำนวน 671,394 ตัน มูลค่า 290.952 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 30 เม.ย. 2555 มีจำนวนรวม 1.758 ล้านตัน มูลค่า 820.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณลดลง 32% และมูลค่าลดลง 33% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 2.568 ล้านตัน มูลค่า 1.219 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) โดยขณะนี้ ผู้ส่งออกได้ทำสัญญาขายข้าวสำหรับปีนี้ไปแล้วรวม 4.5 ล้านตัน

ส่วนสถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามนั้น หลังจากที่สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว ราคาได้เริ่มปรับตัวสูงขึ้น โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 445 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เพิ่มขึ้นจาก 430-440 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ระดับ 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB ทรงตัวจากระดับ 400-410 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน

มีรายงานว่า ในขณะนี้การส่งมอบข้าวให้แก่ประเทศจีน และฟิลิปปินส์ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายงานว่า บริษัท COFCO (China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation) ของจีน ได้ตกลงซื้อข้าวขาว 5% จำนวน 22,000 ตันจากบริษัทเทรดเดอร์สัญชาติยุโรปรายหนึ่ง และได้มีการส่งเรือมารับข้าวจำนวนดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ วงการคาดการณ์ว่าในปีนี้อาจจะซื้อข้าวจากเวียดนามเป็นจำนวนมากถึง 2 ล้านตัน

ทางด้าน กระทรวงเกษตร (Ministry of Agriculture and Rural development) ได้ปรับลดคาดการณ์ปริมาณส่งออกข้าวในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 5.42 ล้านตัน ลดลงจากก่อนหน้านี้ที่กำหนดไว้ที่ 6.1 ล้านตัน หลังจากที่มีการส่งออกในไตรมาสแรกมีปริมาณลดลง เพราะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากอินเดีย และปากีสถาน

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เวียดนามได้ปรับลดเป้าหมายการส่งออกในช่วง 4 เดือนแรกลงเหลือ 1.7 ล้านตัน ลดลง 27% จากที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ที่ 1.96 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

แหล่งข่าวจากกระทรวงการอาหาร ระบุว่า อินเดียคาดว่าจะส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดีกประมาณ 2 ล้านตัน ภายในเดือน มิ.ย. นี้เพื่อเตรียมพื้นที่คลังเก็บสินค้าไว้สำหรับรัฐพีชในฤดูการผลิตใหม่ ซึ่งจะทำให้หยุดการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมานับตั้งแต่ที่รัฐบาลอนุญาตให้ส่งออกได้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว รวมเป็น 6 ล้านตัน

ทางการรายงานว่า ในขณะนี้อินเดียกำลังเผชิญกับภาวะสต็อกข้าวพีชล้นโกดัง โดยรัฐบาลมีภาระที่จะต้องจัดเตรียมคลังเก็บสินค้าไว้รองรับผลผลิตใหม่ที่จะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากในช่วงเดือน มิ.ย. ซึ่งคาดว่าจะมีรัฐพีชประมาณ 75 ล้านตัน ขณะที่ความสามารถในการเก็บสินค้ามีเพียง 50 ล้านตันเท่านั้น

ทั้งนี้ องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) ระบุว่า สต็อกข้าวพีชของรัฐบาลและการจัดหารัฐพีชของรัฐบาลท้องถิ่นแคว้นต่างๆ คาดว่าจะมีจำนวนรวมกันถึง 71 ล้านตัน ในช่วงเดือนนี้ โดยเมื่อช่วงต้นเดือนนี้อินเดีย มีสต็อกข้าวประมาณ 33 ล้านตัน และข้าวสาาลีประมาณ 30 ล้านตัน ซึ่งทั้งสองชนิดรวมกันมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากต้นเดือน เม.ย. ที่มีรวมกัน 53.3 ล้านตัน

เว็บไซต์บีบีซี สแตนดาร์ด รายงานอ้างคำให้สัมภาษณ์ของนายเปรม การ์ด กรรมการผู้จัดการ ศรีลาล มาฮาล ผู้ส่งออกข้าวชั้นนำอินเดียเมื่อวันที่ 5 พ.ค. ว่าอินเดียอาจต้องเสียแชมป์ประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก อันเป็นผลมาจากความท้าทายหลายด้าน เช่น ความต้องการนำเข้าข้าวที่ลดลงและราคาข้าวที่เพิ่มสูงขึ้น

นายเปรม การ์ด กล่าวว่า ความท้าทายครั้งใหญ่ของอินเดียในการรักษาปริมาณการส่งออกข้าวในช่วงปีงบประมาณ 2555-2556 เริ่มส่งสัญญาณให้เห็นแล้วเมื่อเดือน เม.ย. หลังมีการคาดว่า ไนจีเรียอาจไม่สั่งซื้อข้าวในปริมาณเท่ากับในช่วงปลายปี 2554-2555

นอกจากนี้ อีกหนึ่งความท้าทายของการส่งออกข้าวของอินเดียก็คือราคาข้าวของอินเดียที่ทยอยปรับเพิ่มขึ้น อันเป็นผลจากปริมาณข้าวในคลังเริ่มร่อยหรอลง หลังจากรัฐบาลอินเดียประกาศอนุญาตส่งออกข้าวเมื่อปีปลาย 2554 ซึ่งทำให้บรรดาผู้ส่งออกข้าวที่มีข้าวเก็บไว้อยู่มากก่อนหน้านี้ จากนโยบายห้ามการส่งออกข้าวของรัฐบาลนับตั้งแต่ปี 2552 ไม่สามารถขายข้าวในอัตราที่ต่ำได้อีกต่อไป และอาจทำให้ยอดส่งออกข้าวทั้งหมดในช่วงปีงบประมาณ 2555-2556 อาจลดปริมาณลงอยู่ที่ราว 4-5 ล้านตัน หรือน้อยกว่าปีที่แล้ว 29%

ทั้งนี้ ในช่วงต้นปีนี้ อินเดียสามารถแซงหน้าเวียดนามและไทยขึ้นแท่นเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีการคาดการณ์ว่า ในช่วงปีงบประมาณ 2554-2555 อินเดียจะสามารถส่งออกข้าวได้ทั้งหมด 6.5-7 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราว 7% ของจำนวนข้าวที่ผลิตได้ทั้งหมด

ขณะที่เวียดนามและไทยคาดว่าส่งออกข้าวได้ 6-6.5 ล้านตัน หลังรัฐบาลอินเดียนุมัติส่งออกข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิ ซึ่งเป็นข้าวราคาถูก หลังจากหยุดมาตั้งแต่ปี 2552

อย่างไรก็ตาม นายเปรม การ์ด ย้ำว่า แม้อินเดียจะเสียแชมป์ส่งออกข้าวในอนาคต แต่อินเดียจะยังเป็นประเทศส่งออกข้าวที่มีบทบาทสำคัญที่สุดของโลกต่อเนื่องจนถึงเดือน มิ.ย. 2556 เพราะผลผลิตข้าวที่อุดมสมบูรณ์มากกว่า 100 ล้านตันในช่วงปีงบประมาณ 2554-2555 และปริมาณข้าวในคลังของรัฐบาลที่มีปริมาณสูงที่สุดมากกว่า 34 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com และโพสต์ทูเดย์

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (The state-run Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corp.) รายงานว่า จะเปิดประมูลซื้อข้าวอีก 89,948 ตัน ในวันที่ 16 พ.ค. นี้ โดยกำหนดซื้อข้าวที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทย 15,515 ตัน จากประเทศจีน 22,000 ตัน ส่วนที่เหลืออีก 52,433 ตัน ไม่กำหนดแหล่งที่มา โดยกำหนดส่งมอบระหว่าง ต.ค.-พ.ย. ศกนี้

ที่มา Riceonline.com

อิรัก

คณะกรรมการรัฐพีชอิรัก (The Iraqi Grain Board) ได้ประกาศประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 16 พ.ค. นี้ โดยข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 21 พ.ค. นี้

เมื่อปลายเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา คณะกรรมการรัฐพีชอิรัก ได้ตกลงซื้อข้าวขาวที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยจำนวน 150,000 ตัน ในการประมูลเมื่อวันที่ 22 เม.ย. โดยคาดว่า ราคาอยู่ในช่วง 639-648 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา The Iraqi Grain Board

ซาอุดีอาระเบีย

กระทรวงเกษตรของสหรัฐ (USDA) คาดการณ์ว่าในปี 2555 ประเทศซาอุดีอาระเบียจะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 1.10-1.15 ล้านตัน ซึ่งเป็นผลจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันที่คงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคขยายตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ผู้บริโภคชาวซาอุฯ มีแนวโน้มที่จะหันมาบริโภคข้าวบาสมาดิหนึ่ง (Parboiled Basmati Rice) เนื่องจากหุงต้มง่ายกว่าข้าวบาสมาดิธรรมดา

อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 มีปัจจัยเสี่ยงในส่วนของราคาข้าวในตลาดโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ซาอุดีอาระเบียอาจจะนำเข้าข้าวเกรดสูงจากต่างประเทศลดลง หรือนำเข้าข้าวราคาต่ำจากประเทศอื่นมาทดแทนในส่วนนี้ต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2554 มีการประมาณการณ์ไว้ว่าชาอูดีอาระเบียมีการนำเข้าข้าวรวมทั้งสิ้น 1.12 ล้านตัน โดยเป็นการนำเข้าจากอินเดียมากที่สุด 0.65 ล้านตัน ปากีสถาน 0.18 ล้านตัน สหรัฐฯ 0.14 ล้านตัน และไทย 0.11 ล้านตัน ตามลำดับ

ข้าวเป็นอาหารหลักของชาวซาอุดีอาระเบียโดยเฉพาะอย่างยิ่งมี้อกลางวัน และมี้อเย็น ส่วนใหญ่จะบริโภคในรูปแบบของข้าวห่มก (ใส่เครื่องเทศต่างๆ)ร่วมกับเนื้อแพะ แกะ ไก่ วัว ทั้งนี้ ในปี 2553 ชาวซาอุดีอาระเบียบริโภคข้าวในอัตราเฉลี่ย 43 กก.ต่อคนต่อปี

ตามปกติชาวซาอุดีอาระเบียจะมีการใช้จ่าย บริโภคสินค้ากลุ่มอาหารค่อนข้างมาก ช่วงเดือนถือศีลอด (รอมฎอน) ของทุกปี โดยในปี 2555 จะเริ่มถือศีลอดประมาณปลายเดือนกรกฎาคม

ที่มา Riceonline.com

